



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอรับบุตรบุญธรรม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๒๔๘/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวบุญยืน หมั่นกิจ ผู้ร้องที่ ๑ อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และนายพิมพ์ ปานทอง ผู้ร้องที่ ๒ อายุ ๕๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ยื่นคำร้องต่อศาลความว่า เด็กหญิงปรีชญา ศรีมะโฮงนาม ผู้เยาว์ อายุ ๔ ปีเศษ เป็นบุตรของนางสาวสุนิสา ศรีมะโฮงนาม ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ส่วนบิดาไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคลใด ผู้ร้องทั้งสองอยู่กินฉันสามีภริยา โดยจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ไม่มีบุตรด้วยกัน และไม่เคยจดทะเบียนรับบุคคลใด เป็นบุตรบุญธรรม ผู้ร้องที่ ๑ ประกอบอาชีพเปิดกิจการร้านนวดแผนไทย ผู้ร้องที่ ๒ ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างประจำ ลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีลูกค้ำร้านนวดแผนไทยของผู้ร้องที่ ๑ มาสอบถามว่าสามารถรับเลี้ยงเด็กทารกได้หรือไม่ โดยจะได้ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ร้องที่ ๑ ได้ตกลงรับจ้าง ต่อมาภายหลังจากที่นางสาวสุนิสาคลอดผู้เยาว์ได้ประมาณ ๑๐ วัน มารดาของผู้เยาว์ได้นำผู้เยาว์มาจ้างให้ผู้ร้องที่ ๑ เลี้ยงดู แต่ปรากฏว่าภายหลังเมื่อมารดาผู้เยาว์นำผู้เยาว์มาให้ผู้ร้องที่ ๑ เลี้ยงดูแล้วก็หายไปไม่กลับมารับผู้เยาว์ และไม่กลับมาเยี่ยมเยียนบุตรของตนอีกเลย ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ตลอดมา ส่งเสียให้การศึกษาและดูแลเวลาเจ็บป่วย ให้ความรักใคร่ผูกพันเสมือนบุตรของตน ผู้ร้องทั้งสองมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงและมีที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้านเลขที่ ๓๗ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร้องทั้งสองมีความประสงค์จะจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม แต่มีเหตุขัดข้อง เนื่องจากผู้เยาว์จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายเสียก่อน ซึ่งมารดาของผู้เยาว์ไม่ทราบว่าไปอยู่แห่งใด หรือเป็นตายร้ายดีอย่างไร เนื่องจากไม่เคยมีบุคคลใดพบเห็นหรือทราบข่าวคราวและไม่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนดูแลให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรของตนอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบัน ผู้ร้องทั้งสองได้พยายามติดต่อกับมารดาผู้เยาว์แล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อกับได้ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องทั้งสองจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของนางสาวสุนิสา ศรีมะโฮงนาม มารดาผู้เยาว์ ในการที่นางสาวบุญยืน หมั่นกิจ ผู้ร้องที่ ๑ และนายพิมพ์ ปานทอง ผู้ร้องที่ ๒ ประสงค์จะรับเด็กหญิงปรีชญา ศรีมะโฮงนาม ผู้เยาว์ เป็นบุตรบุญธรรม ผู้ร้องทั้งสองไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ในการยื่นคำร้องนี้ ผู้ร้องทั้งสองในฐานะสามีและภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายยินยอมและไม่คัดค้านในการที่อีกฝ่ายจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กำหนดนัดไต่สวนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใดให้ยื่นคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัดคำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิญญู โหมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี